

## เรื่อง แดงโม

### รายละเอียด



**วิธีการปลูกแดงโม :** แดงโมเป็น ผักตระกูลแตง ที่คนไทยเรารู้จักบริโภคกันมานานแล้ว นอกจากนิยมใช้ผลรับประทานแล้ว ส่วนของผลอ่อนยอดอ่อน ยัง ใช้ในการปรุงอาหารได้หลายชนิด แดงโมเป็นพืชที่ปลูกง่ายสามารถ ปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยทุกฤดูกาลตลอดปีแดงโมปลูกได้ใน ดินแทบทุกชนิดแต่ปลูกได้ดีในสภาพดินร่วนปนทราย ซึ่งมีสภาพความ เป็นกรดเป็นด่าง ประมาณ 5.0-7.5 มีการระบายน้ำได้ดี

### ฤดูปลูกการปลูกแดงโม

เนื่องจากแดงโมจะขาดตลาดและมีราคาสูงในตอนกลางและปลายฤดูฝนเพราะว่าในช่วงดัง กล่าวจะปลูกแดงโมได้ยากลำบาก เนื่องจากต้นแดงโมไม่ชอบฝนชุกจะตายด้วยโรคเหี่ยวเป็นส่วน ใหญ่ และเกิดโรคทางใบมาก ผลแดงโมจะเน่าง่ายอีกทั้งรสชาติจะไม่หวานจัดเหมือนแดงโมที่ปลูกในฤดู แล้ง หรือในฤดูหนาว ฉะนั้นจึงควรเริ่มปลูกแดงโมตั้งแต่ ต้นเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนมีนาคม และ เก็บเกี่ยวครั้งสุดท้ายในเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นต้นฤดูฝนอยู่และมีผู้ต้องการบริโภคแดงโมกันมาก

### พันธุ์แดงโม

ที่นิยมปลูกมี 2 พันธุ์คือ พันธุ์เบาที่รู้จักกันโดยทั่วไป คือพันธุ์ชูการ์เบบี้ ผลกลมสีเขียวคล้ำ อายุเก็บเกี่ยว 65 วัน นับ จากวันงอก อีกพันธุ์หนึ่งได้แก่

พันธุ์หนัก คือ พันธุ์ชาร์ลสตันแกรย์ ผลสีเขียวอ่อน มีลายที่ผิวผล ผลกลมยาวขนาดใหญ่ อายุ เก็บเกี่ยว 85 วัน

นับจากวันงอก

พันธุ์แดงโมเหลือง เป็นพันธุ์ลูกผสม เนื้อสีเหลือง ผลกลม สีเขียวอ่อนลายเขียวเข้ม อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 70-75 วัน

### ดินและการเตรียมดิน

แดงโมเป็นพืชที่หยั่งรากลึกมากกว่า 120 เซนติเมตร และต้องการดินที่อุดมสมบูรณ์มีความชุ่มชื้นมากพอ ฉะนั้นถ้ามีการไถพรวนหรือขุดย่อยดินให้มีหน้าดินร่วนโปร่งและลึกก็จะช่วย ป้องกันการขาดน้ำได้เป็นอย่างดีในระยะที่ต้นแดงโมกำลังเจริญเติบโต การเตรียมดินให้หน้าดินลึกร่วนโปร่ง จะช่วยทำให้ดินนั้นยึดและอุ้มความชื้นได้มากขึ้น และเป็นทางเปิดให้รากแดงโมแทรก ตัวเองลึกลงไปใต้ดินซึ่งจะ ช่วยให้รากหาอาหารและน้ำได้กว้างไกลยิ่งขึ้นและเป็นการช่วยทำให้พืชสามารถ ใช้น้ำใต้ดินมาเป็น ประโยชน์ได้อย่างดีอีกด้วย ถ้าจำเป็นต้องปลูกแดงโมในหน้าฝนควรเลือกปลูกในดินที่มีการระบายน้ำดี คือเป็นดินเบา หรือดินทราย แต่ถ้ามีที่ปลูกเป็นดินหนัก หรือค่อนข้างหนัก ควรปลูกแดงโมในหน้าแล้ง และขุดดิน หรือไถดินให้ลึกมากที่สุดจะเหมาะกว่า

### การปลูกแดงโม

ใช้เมล็ดพันธุ์ซูการ์เบบี้อัตรา 40-50 กรัม/ไร่ เมล็ดพันธุ์ชาร์ลสตันเกรย์และพันธุ์เหลือง อัตรา 250 – 500 กรัม/ไร่ โดยหยอดเป็นหลุมให้แต่ละหลุมในแถวห่างกัน 90 เซนติเมตร ส่วนแถวของแดง นั้นควรให้ห่างจากกันเท่ากับ ความยาวของเถาแดงโม หรือประมาณ 2-3 เมตร ในดินทรายขุดหลุมให้มี ความกว้างยาวประมาณ 50 เซนติเมตร ลึกประมาณ 15 เซนติเมตร ส่วนในดินเหนียวขุดหลุมให้ลึก ประมาณ 10 เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยคอกที่ละเอียด คลุกเคล้ากับดินบน ใส่รองกันหลุมๆ ละ 4-5 ลิตร เตรียมหลุมทิ้งไว้ 1 วัน แล้วจึงลงมือปลูก หยอดหลุมละ 5 เมล็ด

เมื่อหยอดเมล็ดแล้วต้องรดน้ำให้ชุ่ม เมื่อแดงโมขึ้นมามี ใบจริง 2-3 ใบ ถอนแยกให้เหลือหลุม ละ 2-3 ต้น โดยคัดเลือกเอาแต่ต้นแข็งแรงไว้แต่ถ้าปลูกให้ต้นห่างกัน 90 เซนติเมตร และแถวห่างกัน 3 เมตรแล้ว ก็เหลือหลุม ละ 3 ต้นได้รวมแล้วในเนื้อที่ 1 ไร่ จะมีต้นแดงโมอยู่ประมาณ 1,700 ต้น

### วิธีช่วยให้เมล็ดแดงโมงอกเร็วขึ้น

สำหรับผู้ที่หยอดเมล็ดแดงโมในฤดูหนาว มักจะพบว่าแดงโมงอกช้า หรือไม่งอกเลย ทั้งนี้เพราะว่า ถ้าอุณหภูมิในดินปลูกต่ำกว่า 15.5 องศาเซลเซียส เมล็ดแดงโมจะไม่งอกโดยธรรมชาติ ฉะนั้นเพื่อ ขจัดปัญหาเมล็ดไม่งอกในฤดูหนาว ควรทำการหุ้มเมล็ดโดยแช่เมล็ดแดงโมในน้ำอุ่นๆ ในบ้าน จะช่วย ทำให้เมล็ดแดงโมงอก ได้เร็วขึ้น

และงอกได้อย่างสม่ำเสมอ เมื่อรากเริ่มโผล่ออกมาจากเมล็ด ก็เอาไป เพาะในถุงหรือกระถางใบตองได้รอจนกล้ามี ใบจริงแล้ว 2-3 ใบ จึงนำลงปลูกในไร่ หรือหากไม่สะดวก เพราะต้องการประหยัดแรงงาน ก็อาจนำเมล็ดที่งอกนั้น ไปปลูกในแปลงได้เลย โดยหยอดลงในหลุมแบบ เดียวกับหยอดเมล็ดที่ยังไม่งอก แต่ต้องให้น้ำในหลุมที่จะหยอด ล่วงหน้าไว้ 1 วัน เพื่อให้ดินในหลุมชื้น พอเหมาะ หยอดเมล็ดที่งอกแล้วกลบดินทับหน้าไม่เกิน 1 เซนติเมตร แล้วรดน้ำ ดันแต่งโมจะขึ้นมา สม่ำเสมอกันทั้งไร่

เราหวังว่า เกษตรทุกท่านได้ประโยชน์ที่อ่านบทความนี้ตามพอสมควร

คำสำคัญ : แต่งโม การปลูกแต่งโม

ที่มา :

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : นางสาวอาทิมา ชายยินดี

วันที่ : 2017-02-05

[https://arit.kpru.ac.th/ap/local/?nu=pages&page\\_id=25&code\\_db=DB0014&code\\_type=F001](https://arit.kpru.ac.th/ap/local/?nu=pages&page_id=25&code_db=DB0014&code_type=F001)